



NEWSLETTER

ALPHANAM

DECEMBER 2016

N° 01

Merry
Christmas
HAPPY NEW YEAR

Chào mừng đến với ALPHANAM NEWSLETTER SỐ 01

Thư ngỏ

Các anh, chị Alphanam quý mến!

Năm 2017 đang đến gần, đánh dấu 21 năm Alphanam không ngừng đổi mới và phát triển. Với chiến lược lấy con người là trung tâm, Tập san Alphanam Newsletter ra đời là món quà đầu năm mang nhiều tâm huyết của Ban lãnh đạo & BBT gửi đến toàn thể Cán bộ nhân viên Alphanam Group.

Alphanam Newsletter mang sứ mệnh là một kênh thông tin truyền tải những giá trị mà Alphanam coi trọng, đóng vai trò như một diễn đàn, cầu nối tương tác, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, kết nối toàn thể cán bộ công nhân viên. Mỗi kỳ nội san, chúng ta sẽ nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như văn hóa Công ty để cùng tự tin đối diện, nhìn nhận những điều hay, dở, nhằm hoàn thiện mình. Mục tiêu cuối cùng là quyết tâm, nỗ lực hướng tới xây dựng một ngôi nhà chung Alphanam ngày càng vững vàng và lớn mạnh.

Để làm được như vậy, Ban lãnh đạo Công ty và Ban biên tập tâm nguyện sẽ dành nhiều sự quan tâm, công sức, hy vọng ấn phẩm ngày càng trở thành người bạn thân thiết của đại gia đình Alphanam!

Mến chúc tất cả anh, chị sức khỏe, thành công!

Xin chân thành cảm ơn

BAN BIÊN TẬP





ALPHANAM LÀM VIỆC CÙNG ĐỐI TÁC DPA VÀ MARRIOTT VỀ CÁC DỰ ÁN BĐS

Trung tuần tháng 12 vừa qua, tập đoàn Alphanam đã có chuyến công tác 03 ngày ở đảo quốc Singapore.

Trong ngày 12/12, đoàn công tác đã tới thăm quan và làm việc cùng đối tác DPA tại Marina Square về dự án Marriott và Four Point by Sheraton. Buổi làm việc có sự tham gia của Mr. Paul Scanlan đại diện cho Marriott. Trong buổi làm việc, các bên đã cùng thảo luận về những thay đổi trong thiết kế dự án Marriott đồng thời phía DPA cũng đã trình bày một số ý tưởng tiện ích cho dự án này. Nhóm công tác của Chủ đầu tư Alphanam đã kết thúc buổi làm việc đầu tiên bằng những thông tin cập nhật về tiến độ dự án Four Point by Sheraton với đối tác DPA.

Trong ngày 13/12/2016, đại diện Alphanam tiếp tục làm việc với DPA về Dự án Công viên văn hóa Mường Hoa tại Sapa. Các nội dung thảo luận chính bao gồm thay đổi, điều chỉnh và bổ sung thiết kế trên cơ sở kết quả thăm dò địa hình mới nhất. Vào ngày làm việc cuối cùng, đoàn công tác đã có buổi họp với đối tác Starwood về Dự án Công

viên Văn hoá Mường Hoa. Trong ngày 14/12/2016, hai bên đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ cho 03 thương hiệu Aloft, Sheraton và St. Regis resort.

Chuyến công tác tại đảo quốc Singapore của đoàn công tác Alphanam đã diễn ra thành công tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể đẩy nhanh tiến độ hợp tác, triển khai các dự án hiện tại đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai gần giữa các bên.



VIETCOMBANK TÀI TRỢ 1.050 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN CỦA FOODINCO LAND



Ông Lê Diệp
Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng phát biểu tại Lễ ký kết



Bà Nguyễn Ngọc Mỹ
Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Foodinco phát biểu tại Lễ ký kết

Ngày 8/12/2016 tại Trụ sở Vietcombank Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đầu tư Dự án “Tổ hợp Khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott” giữa CTCP Địa ốc Foodinco thuộc Alphanam Group và Vietcombank Đà Nẵng.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Alphanam và Foodinco có ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Foodinco và các Ông/bà trong ban Lãnh đạo Tập đoàn Alphanam; về phía Vietcombank Đà Nẵng, có ông Lê Diệp - Giám đốc cùng các ông trong Ban giám đốc và đại diện Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Diệp cho biết: Vietcombank Đà Nẵng và Tập đoàn Alphanam đã có mối quan hệ truyền thống, đồng hành cùng phát triển trong nhiều năm qua. Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đầu tư Dự án “Tổ hợp dịch vụ - căn hộ khách sạn Marriott” giữa CTCP Địa ốc Foodinco và Vietcombank Đà Nẵng là một minh chứng cho sự phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài, cùng có lợi giữa hai đơn vị, cùng niềm tin hướng về tương lai phát triển và thành công.

Trong khuôn khổ trang trọng và ấm cúng của buổi Lễ ký kết, Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Foodinco cũng đã chia sẻ về Dự án “Tổ hợp dịch vụ - căn

hộ khách sạn Marriott”, qua đó Bà Nguyễn Ngọc Mỹ gửi lời cảm ơn chân thành đến ban Lãnh đạo Vietcombank Đà Nẵng, cảm ơn các cộng sự đã cùng đồng hành để tạo nên những giá trị và thành công mới.

Dự án “Tổ hợp dịch vụ - căn hộ khách sạn Marriott” được triển khai xây dựng tại 58 Bạch Đằng ngay bên cầu quay sông Hàn, một trong những địa điểm đắc địa nhất thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án bất động sản lớn với quy mô gồm 224 căn hộ để bán, cùng 288 phòng khách sạn và 112 căn hộ phục vụ lưu trú và đa dạng các dịch vụ tiện ích đi kèm được quản lý bởi Tập đoàn Khách sạn quốc tế nổi tiếng của thế giới Marriott International. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.



ALPHANAM ĐANG HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Chào đón Tết Nguyên đán, Ban tổ chức chương trình cuối năm đang nỗ lực xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa – văn nghệ dành cho CBNV.

Đây là thời điểm để Alphanam Group nhìn lại những hoạt động diễn ra trong một năm qua, những thành tựu đã đạt được, những vấn đề còn tồn đọng nhằm đưa ra kế hoạch phát triển trong một năm tới. Lễ tổng kết cũng là dịp để các cán bộ công nhân viên được gặp gỡ giao lưu, sẻ chia kinh nghiệm, mang mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và vững vàng hơn trong quá trình làm việc, cùng nhau góp phần phát triển Công ty trên thương trường đầy thách thức.

Với mong muốn đem đến một chương trình đặc sắc và nhiều ý nghĩa dành cho mỗi CBNV Alphanam, ngay từ đầu tháng 12, Ban tổ chức đã tiến

hành triển khai công việc với nhiều ý tưởng hấp dẫn, nhằm làm thỏa mãn toàn thể nhân viên tại Alphanam về một buổi tổng kết ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.

Lễ tổng kết năm nay sẽ có các hoạt động thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị thành viên trong Alphanam. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ phía công ty thành viên. Những bài hát xuân rộn ràng và những màn trình diễn sôi động được dàn dựng công phu sẽ khiến cho mọi người

cảm thấy hân hoan & phấn khởi chào đón một mùa xuân mới.

Năm 2017 đang đến gần cùng với việc định hướng mở rộng và phát triển, hứa hẹn những thách thức và khó khăn mới, hy vọng toàn thể cán bộ công nhân viên Alphanam sẽ đoàn kết, phấn đấu vượt qua, mã đáo thành công.

Với rất nhiều chương trình đặc biệt, hấp dẫn, hi vọng đây sẽ là món quà tinh thần của Alphanam dành cho toàn thể CBNV Tập đoàn trước kỳ nghỉ Lễ kéo dài.



MỞ BÁN THÀNH CÔNG DỰ ÁN GOLDEN CITY AN GIANG

Ngày 17-12, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đông Á đã tổ chức mở bán Khu đô thị Golden City An Giang tại TP. Long Xuyên với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Buổi Lễ không chỉ thu hút người dân An Giang mà còn dành được nhiều quan tâm của khách hàng có nhu cầu thực tại khu vực Tây Nam Bộ đến tìm hiểu và mua nhà. Đây là đợt mở bán lớn nhất của Dự án từ trước đến nay nhằm tạo cơ hội sở hữu nhà và đất nền cho người dân An Giang cũng như chiếm lĩnh thị trường bất động sản đúng thời điểm nhu cầu của người dân tăng cao vào

dịp giáp Tết Nguyên đán 2017. Với số lượng khách hàng tham gia đặt cọc vượt mức kế hoạch của chủ đầu tư ngay trong sự kiện, đây được đánh giá là đợt mở bán thành công nhất từ trước đến nay.



KANSAI PAINT VIỆT NAM

TRỞ MÌNH MẠNH MẼ SAU 5 NĂM PHÁT TRIỂN



Các trung tâm thương mại Aeon Mall được sơn bởi sơn Kansai

Năm 2016 kỷ niệm chặng đường 5 năm hãng sơn Kansai có mặt tại Việt Nam. Với gần 100 năm xây dựng và phát triển trên thị trường quốc tế, Kansai Paint là một trong những tên tuổi đi tiên phong trong lĩnh vực vật liệu phủ của Nhật Bản.

Trong 5 năm gây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đội ngũ kinh doanh, đến năm 2016 Kansai Paint Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Có thể thấy rõ nhất qua những công trình lớn tại Việt Nam đã tin tưởng và chọn lựa các

sản phẩm sơn Kansai như hệ thống Aeon Mall trên toàn quốc (Celadon, Bình Dương, Bình Tân, Long Biên), khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phú Quốc, Gamuda Gardens (Yên Sở, Hà Nội), trường THPT Marire Curie (Hà Nội) ...

Thời điểm những tháng cuối năm 2016, Kansai Paint Việt Nam chuyển đổi văn phòng Hà Nội tại cùng tòa nhà Alphanam với diện tích rộng hơn 4 lần, đánh dấu cho sự phát triển tình hình kinh doanh và nhân sự trong những năm tiếp theo. Hệ thống đại lý/nhà phân phối cũng đã xuất hiện với mật độ dày hơn ở các tỉnh thành,

người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy thương hiệu Kansai qua các biển tấm lớn được đặt tại các vị trí bắt mắt trong thành phố và ngoại ô trên cả nước.

Có thể thấy hình ảnh Kansai Paint với chất lượng đạt chuẩn Nhật đang dần len lỏi vào tâm trí khách hàng. Kansai đang đề ra những mục tiêu lớn hơn cho giai đoạn 5 năm tiếp theo và sẽ là một diện mạo mới trong năm 2017.



Các biển tấm lớn xuất hiện nhiều hơn trong thành phố và các cửa ô



THÁNG 12: E&C KÝ KẾT 2 HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 120 TỶ VNĐ

Trong tháng 12/2016 Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã ký kết tiếp các hợp đồng TBA 220kV Bến Cát giá trị 80 tỷ của Ban QLDA các công trình điện Miền Nam và Lắp máy biến áp thứ 2 trạm Đức Hòa, Trà Vinh, Vũng Tàu, Uyên Hưng, giá trị 40 tỷ với chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình điện Miền Nam.

4 ĐIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI SIÊU HOT NÊN ĐI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN



Làng Jiufen

Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không cần đi quá dài ngày; Đài Loan, Bangkok, Phượng Hoàng Cổ Trấn... là những điểm du lịch vô cùng hấp dẫn cho dịp nghỉ Tết Âm lịch sắp tới.

1. ĐÀI LOAN

Chi phí: 16 triệu đồng

Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nền kinh tế phát triển nhanh và mạnh, Đài Loan đang là điểm đến hấp dẫn và hot nhất ở châu Á. Đặc biệt là vào đầu tháng 9 vừa qua, khi Đài Loan có quyết định miễn thị thực có điều kiện cho công dân Việt Nam, nơi đây càng trở thành điểm đến gây "sốt xình xịch" với các tín đồ mê du lịch Việt.

Đài Loan có khá nhiều điểm vui chơi, trong đó tiêu biểu nhất là Taipei 101, tòa nhà cao nhất thế giới trong 5 năm từ 2004 đến 2009. Bạn có thể mua vé lên đài quan sát của tòa nhà này ở tầng 89 để ngắm trọn vẹn cảnh Đài Bắc. Ngoài ra làng cổ Jiufen hay khu du lịch suối nước nóng Xin Beitou, phố cổ Tamsui cũng là nơi rất đáng ghé thăm để cảm nhận được nhịp sống hiện đại

đan xen hài hòa với nét truyền thống của Đài Loan.

Về phòng nghỉ, phòng ốc ở Đài Loan khá đắt, ở dorm khu trung tâm cũng 4-500 ngàn/ người/ đêm. Nên nếu muốn tiết kiệm, bạn có thể tìm phòng trên Airbnb miễn gần trạm MRT là được. Bạn nên tìm phòng là Daan, Dongmen, Ximen, Dingxi, Zhongshan, Zhongxiao Xinsheng để gần trung tâm, dễ di chuyển.



2. PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN, TRUNG QUỐC

Chi phí: 15 triệu đồng

Không phải bàn cãi nhiều thì ai cũng biết Phượng Hoàng Cổ Trấn đang là điểm đến thuộc hàng hot hit nhất hiện nay. Du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn có cái hay là dễ dàng di chuyển bằng ô tô và tàu hỏa được nên tính ra tiền đi lại không quá đắt, thủ tục xin visa cũng khá đơn giản.

Là một trong những cổ trấn nổi tiếng ở Trung Quốc, đến đây là một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Dòng Đà Giang nằm giữa những ngôi nhà cổ kính, rêu phong nằm 2 bên bờ khiến bạn như thể vừa quen như thể đã thấy rất nhiều trên phim ảnh, mà cũng đủ bỗng bĩnh, mơ mộng như thể lạc vào cõi tiên.

Về dịch vụ nghỉ dưỡng, Phượng Hoàng Cổ Trấn có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay nhưng bạn nên lựa chọn những khách sạn có ban công nhìn thẳng ra sông để tận hưởng hoàng hôn hay tha hồ thưởng trà, ngắm trăng như trong truyện.

Và đã đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, bạn nên tranh thủ để đi luôn Thiên



Môn Sơn ở Trương Gia Giới vì rất tiện đường. Đến Trương Gia Giới, bạn sẽ được ngắm cảnh đẹp như tiên cảnh từ trên cao, đồng thời trải nghiệm 99 khúc cua của Trương Gia.

Myeong-dong street; khu phố đi bộ-mua sắm kiểu hơi sang sang, nơi ai đến Seoul cũng đều ghé; Hongdae street, tổ hợp ăn chơi của dân Seoul; Namsansol Hanok Village, cung điện cổ của Hàn Quốc,... Nếu đi theo đôi, bạn không nên bỏ qua tháp truyền hình Namsan, nơi có những ổ khóa tình yêu nổi tiếng.

Tất nhiên đến Seoul, bạn không thể bỏ qua việc đi mua sắm, bên cạnh các trung tâm thương mại lớn như Lotte, bạn có thể ghé khu Ewha Women's University nơi buôn bán nhiều loại mỹ phẩm, quần áo, giày dép, phụ kiện.....

4. HÀN QUỐC

Chi phí: 18 triệu đồng

Hàn Quốc là đất nước có cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí mát mẻ, đồ ăn tuyệt ngon và là một thiên đường mua sắm tuyệt vời.

Một vài điểm du lịch nổi tiếng ở đây phải kể đến như Bukchon Hanok Village, khu phố cổ lâu đời ở Seoul,



CƯỜI 01 PHÚT

1. LÀ NHÂN VIÊN, TRƯỚC TIÊN PHẢI XÁC ĐỊNH TƯ TƯỞNG RÕ RÀNG NHƯ THỂ NÀY!



2. SẾP THƯƠNG TẾT

Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:
- Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của công ty đã tăng một cách đáng kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng...

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán thưởng. Sếp tiếp lời: - Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ... ký chúng.

3. TÌM NGƯỜI THAY THẾ GIÁM ĐỐC

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:
- Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.
- Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?
- Đuổi anh ta ngay lập tức.

4. HIẾU SẾP..

Nhân viên tới gặp sếp, gãi đầu gãi tai:
- Thừa sếp, ngày mai nhà em tổng vệ sinh. Em được vợ giao nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, bếp núc, giặt rèm cửa, lau chùi cửa chính, cửa sổ, dọn vườn...

- Nhưng ngày mai công ty cũng có rất nhiều việc, tôi không thể cho anh nghỉ việc được!

- Cảm ơn sếp. Em biết sếp lúc nào cũng có quyết định sáng suốt!

5. KÈNG GÌ?

Trưa 29 Tết, đang chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy tiếng kèng. Lấy làm lạ, bởi kèng rác chỉ thường đi buổi tối. Cha bảo con gái 6 tuổi:

- Con ra xem kèng gì?
Con gái chạy ra đầu ngõ xem xét một hồi lâu rồi chạy về, vẻ mặt rất quan trọng báo cáo cha:
- Cha ơi, kèng sắt ạ!



HAPPY Birthday

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc Anh/Chị sinh nhật tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!



1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

NGUYỄN KIM HUỆ - Chuyên viên pháp chế 9/12
VŨ THỊ THÙY DUNG - Nhân viên hành chính 15/12
VŨ VĂN BAN - Phó GD TT 23/12

2. CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

ĐỖ VĂN BIÊN - Kiến trúc sư nội thất 1/12
ĐẶNG HOÀNG KIÊN - Nhân viên marketing 5/12
GIANG NGUYỄN HỒNG VĂN - Phó GD TT TVTK - 79 PRO 10/12
TRỊNH THỊ THANH THÙY - Nhân viên Marketing 15/12
PHAN TIẾN DŨNG - Kỹ sư điện 18/12

3. CÔNG TY CP XĐTDH&TT VINACON

TẠ KHÁNH HẰNG - Thư ký dự án Marriott 6/12
TRẦN THỊ QUỲNH ANH - Nhân viên kế toán 18/12
PHẠM ANH TUẤN - Phó Ban kinh tế kế hoạch 21/12
PHAN TRUNG HIẾU - Chuyên viên Quản lý hợp đồng 24/12
BÙI NAM LONG - Chuyên viên Kỹ thuật - Hoàn thiện 25/12

4. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

NGUYỄN THỊ NHƯ HÒA - NV Hành chính 28/12

5. CÔNG TY DELTA

TRƯƠNG VĂN THỊNH - Kỹ thuật hiện trường 10/12
PHẠM QUANG YẾN - Kế toán tổng hợp 13/12
VŨ LAN HOA - Kế toán 13/12
DƯƠNG VĂN TRUNG - Tổ trưởng thi công MEP 30/12

6. CÔNG TY CP DV&TM ĐÔNG Á

NGÔ THỊ NGỌC NHI - Nhân viên CSKH - Telesales 13/12
BÙI THỊ HỒNG - Nhân viên Kế toán thanh toán 16/12
LIÊU THỊ ANH THƯ - Nhân viên kế toán 16/12
NGUYỄN TUẤN THANH - Nhân viên kinh doanh BĐS 20/12



CHÚC MỪNG THÀNH VIÊN MỚI

*Trong tháng 12, gia đình Alphanam vui mừng chào đón các thành viên mới.
Hy vọng Alphanam sẽ mang đến cho Anh/Chị những cơ hội khẳng định
năng lực bản thân cũng như tạo ra những đột phá phát triển cho Công ty.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

ĐỖ MINH ĐÀM - Giám đốc Kinh doanh
NGUYỄN KIM HUỆ - Chuyên viên Pháp chế
VŨ THÁI HÀ - Thư ký TGD
DƯƠNG VĂN MẠNH - Nhân viên lưu trữ

CÔNG TY TY CP XOTD&TT VINACON

PHAN TRUNG TRIỀU - Phó TGD phụ trách Xây dựng
VŨ THỊ KIỀU OANH - Nhân viên QS Nội thất

CÔNG TY DELTA

NGUYỄN VĂN MẠNH - Công nhân lái vận thăng
LÊ TẤN LĨNH - Công nhân lái vận thăng

CÔNG TY CP DV&TM ĐÔNG Á

NGUYỄN VĂN TRINH - Nhân viên Hành chính
NGUYỄN VĂN GIANG - Nhân viên Kinh doanh BDS
NGUYỄN HÙNG SANG - Nhân viên Kinh doanh BDS
LÊ THỊ PHƯƠNG AN - Nhân viên Kinh doanh BDS
VŨ THỊ HỒNG - Nhân viên Kinh doanh BDS
QUÁCH YẾN PHƯỢNG - Nhân viên Kinh doanh BDS



NHÂN VẬT CỦA THÁNG



NƠI TUYÊN DƯƠNG NHỮNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC

Tạo động lực phấn đấu cho toàn thể CBNV trong tập đoàn, bắt đầu từ các số tiếp theo, Alphanam News sẽ giới thiệu đến Quý độc giả gương mặt xuất sắc nhất của Tháng. Đây là những cá nhân có thành tích cao trong công việc, góp phần tích cực vào việc phát triển Alphanam Group mạnh về lực vững về tổ chức.

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

- Toàn thể CBNV đều có thể được lựa chọn làm nhân vật trong tháng (trừ CBNV đang trong thời gian thử việc)

2. HÌNH THỨC LỰA CHỌN

- Cuối mỗi tháng, bộ phận nhân sự sẽ làm việc với Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Trưởng các đơn vị lựa chọn ra các gương mặt tiêu biểu trong tháng, sau đó lựa chọn ra 01 gương mặt tiêu biểu nhất của tháng.

3. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

- CBNV nhân viên được lựa chọn là Nhân vật của tháng phải có thành tích tốt, nổi bật.
- Tác phong làm việc tốt; nhanh nhẹn, nhiệt tình, Tầm huyết.
- Tinh thần trách nhiệm cao, không vi phạm nội quy công ty.
- Hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp, hòa nhã với khách hàng.

4. QUYỀN LỢI

- Có ảnh trên trang bìa của bản tin tháng.
- Ảnh; bài viết trong chuyên mục “Nhân vật của tháng” trong Bản tin tháng.
- Nhận được quà lưu niệm của Alphanam Group.
- Nằm trong danh sách trao giải thưởng các “Nhân vật của năm” .

*“Rất mong các Anh/Chị đóng góp tin bài về cho Ban Biên Tập
theo địa chỉ email: nhansu@alphanam.com”*

